



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2554

ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ์แบบ Green Product

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ 2554 เน้นสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน แบบ Green Product นำร่อง 36 แหล่งผลิตทั่วประเทศ เพื่อคัดสินค้าสหกรณ์ที่ผลิตและแปรรูป ในระบบ Green Product หวังเป็นองค์การนำในการผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางตลาดสำหรับผู้บริโภค ที่ใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการระบายสินค้า เพิ่มรายได้แก่สมาชิกได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2546 และต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว มีเป้าหมายเพื่อช่วยหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าของสมาชิกสหกรณ์เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยทุกปีที่ผ่านมา สินค้าสหกรณ์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยปีที่แล้วสามารถทำยอดขายได้ถึง 1.5 ล้านบาท และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 นี้ก็จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสินค้าที่ผลิต เน้นรูปแบบ Green Product ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อ สุขภาพของผู้บริโภค โดย เน้นตั้งแต่กระบวนการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนในการแปรรูปที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ มีรูปแบบที่สวยงามแปลกใหม่ มีความหลากหลาย โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ และได้ผ่านการคัดสรรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามรูปแบบ Green Product จากแหล่งผลิตนำร่อง 36 แห่งทั่วประเทศ โดยนำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา

สำหรับโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2554 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแล แนะนำ ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ โดยได้ส่งเสริมให้มีการแปรรูปสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบสวยงาม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งผลิตโดยภูมิปัญญา ฝีมือและความอุทิศของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม อาชีพ และกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกลุ่มที่ผลิตสินค้าและอยู่ในการกำกับดูแลของสหกรณ์ประมาณ 7,000 กลุ่ม แต่ที่ผ่านมามีปัญหาหนึ่งที่กลุ่มยังประสบอยู่คือการขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะในภาวะภัยพิบัติธรรมชาติ และวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน กลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าหลายแห่งประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้า ไม่

สามารถระบายสินค้าที่สมาชิกร่วมกันผลิตได้ออกสู่ตลาด สมาชิกขาดรายได้เสริมที่จะใช้จ่ายในครอบครัวและกลุ่มอาชีพขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการผลิตสินค้า"

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ย้ำด้วยว่า "ปีนี้มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ซึ่งนำมาบรรจุลงในกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีรูปแบบแปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามความต้องการ อาทิ กระเช้าจากไผ่ ไม้ ตะกร้าจักสานไม้ไผ่ แบบทรงสูง แบบกล่องสี่เหลี่ยม กล่องกระดาศรีไซเคิล และอื่นๆ อีกมากมายที่นำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้สินค้าสหกรณ์ที่นำมาบรรจุภายในตะกร้าของขวัญนั้น ล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูปที่สะอาดถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐาน ออย . หรือเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ทอมือ ที่มีกรรมวิธีหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ พร้อมตกแต่ง แปลกใหม่ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจ อื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถนำมาเป็นของขวัญของฝากที่ช่วยสร้าง ความสำเร็จทั้งผู้ให้และผู้รับ" รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

โครงการกระเช้าสินค้าของสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ฝีมือของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศ วางจำหน่ายระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 จนถึง 15 มกราคม 2554 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2628-5536 หรือ 0-2281-1900 ต่อ 216 ทุกวันในเวลาราชการ
